

SỐNG ĐẠO

"Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con !" (Gioan 13,14)



Tổng Giáo Phận Toronto - Archdiocese of Toronto
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish
St. Cecilia's Church
161 Annette Street, Toronto, Ontario, Canada M6P 1P5
Telephone : [416] 769-8104 Fax: [416] 604-2607
E-mail: gxcttdvntor@gmail.com

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

THỨ HAI 31 QUANH NĂM B LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Ngày 01 Tháng 11 Năm 2021



Hát Nhập Lễ:

Hãy vui lên trong Chúa, hỡi tất cả mọi người, nhân ngày lễ Các Thánh ! Toàn thể các thiên thần cùng chúng ta hoan hỷ chúc tụng Con Thiên Chúa.

Bài Đọc I:

Kh 7.2-4.9-14

Tôi thấy : Kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

Tôi là Gio-an, tôi thấy một thiên thần mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng gọi bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả. Thiên thần ấy nói : "Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn : một trăm bốn mươi bốn ngàn người thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en. Sau đó, tôi thấy : một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhánh lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô : "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sắp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng : "A-men ! Xin kính dâng

Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời ! A-men !" Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi : "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy ? Họ từ đâu đến ?" Tôi trả lời : "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi : "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên."

Đó là Lời Chúa.

Hát Đáp Ca:

Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.6)

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Ai được lên núi Chúa ? Ai được ở trong đền thánh của Người ? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng.

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

Bài Đọc II:

1 Ga 3,1-3

Thiên Chúa thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào : Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô thì làm cho mình nên thanh sạch như Người là Đấng thanh

sạch.

Đó là Lời Chúa.

Tung Hô Tin Mừng:

Mt 11,28

Allêluia, Allêluia, Allêluia: Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. **Allêluia, Allêluia, Allêluia.**

Tin Mừng:

Mt 5,1-12a

Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hơn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”

Đó là Lời Chúa.

THÔNG BÁO

Xin Lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Trong Tháng 11:

• Tháng 11, tháng đặc biệt cầu cho các Linh Hồn, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, những người thân đã qua đời, và những Linh Hồn mồ côi. Cha Xứ, Cha Phở và Cộng Đoàn Giáo Xứ sẽ dâng tất cả các Thánh Lễ trong tháng 11 để cầu nguyện theo Ý Lễ của những người xin. Ông bà và anh chị em muốn xin lễ cầu cho người thân đã qua đời. Xin viết vào bao thơ có để phía cuối nhà thờ, tất cả các Ý Lễ này sẽ được ghi vào Sổ Lễ đặt trước bàn thờ. Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn vào hưởng phúc trường sinh trong nước Chúa.

Ghi chú: Các Ý Lễ quý vị muốn viết vào trong tờ Sống Đạo xin ghi rõ để văn phòng biết. Xin cảm ơn.

